



ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ในตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

ตามที่ ทันตแพทยสภาได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครโดยผ่าน Google Form ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ถึง ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศดังนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

- ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง เข้ารับการประเมินโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และหรือวิธีอื่น ในวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.หรือจนกว่าจะสอบแล้วเสร็จ ณ ห้องประชุมพลโทศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์พิศาล เทพสิทธิา ทันตแพทยสภา ชั้น ๕ อาคารมหิตลาธิเบศร ซอยสาธารณสุข ๘ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ค. เอกสารหลักฐานที่ผู้มีสิทธิแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

- บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ฉบับจริง) ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ-สกุล และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น และบัตรดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับจากวันที่ตรวจร่างกายถึงวันยื่นเอกสารและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม ข้อ ๗ (๕) แห่งระเบียบทันตแพทยสภาว่าด้วยเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๖๒

ง. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ผู้เข้าสอบที่ต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ

๓. ต้องไปถึงสถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามวัน เวลา

ที่กำหนดไว้

๔. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์โดยเคร่งครัด

๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบและต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบฯ จะพิจารณาสั่งงดให้คะแนนก็ได้

หากผู้ใดไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดไม่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบ หรือทันตแพทยสภาได้ตรวจสอบว่าผู้สมัครสอบรายใดมีเจตนาทุจริตในการสอบจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภาในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

สำหรับผู้สมัครสอบที่ไม่มีรายชื่อในประกาศทันตแพทยสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ในตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ให้ติดต่อ ณ สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น ๕ ซอยสาธารณสุข ๘ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ ๐ ๒ ๕๔๐ ๗๕๐๐-๓

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อข้างต้น ทันตแพทยสภาได้ประกาศตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(ทันตแพทย์นฤมนัส คอวนิช)

ประธานอนุกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ในการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
(แนบท้ายประกาศทันตแพทยสภา ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗)

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน ๗ ราย

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นายคณิศร แจ่มเย็น
๒	๐๐๒	นางสาวเกษแก้ว แก่นผกา
๓	๐๐๓	นางสาวแก้วรพีพัชญ์ สุขเพชร
๔	๐๐๔	นายอภิวัฒน์ ถิ่นพ่ายพ
๕	๐๐๕	นายจุลจักร ศิลาเหลือง
๖	๐๐๖	นางสาววิศรา เที่ยงบุญ
๗	๐๐๗	นางสาวพรนิฐิ์ เลหาภิชาติชัย

